

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 05/10/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 2.974 mẫu (1.408 mẫu đơn, 1.566 mẫu gộp) cho 13.407 người và test nhanh 10.043 mẫu (8.608 mẫu đơn, 1.435 gộp) cho 11.482 người. Kết quả khẳng định có 67 ca dương tính (tăng 34 ca so với hôm qua).

Cụ thể, từ vùng dịch về 60 ca, phát sinh trên địa bàn tỉnh 07 ca trong cộng đồng (tăng 05 ca so với hôm qua).

Tổng số ca dương tính: 8.446 ca (trong đó có 130 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay).

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Tổ chức đón bà con Đồng Tháp về từ vùng dịch an toàn, chu đáo

Hiện nay, lo ngại nhất là các ca mắc từ vùng dịch về địa phương. Do đó, bên cạnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị đón rước bà con an toàn, chu đáo, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện thông điệp 5K và các quy định và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Việc tổ chức đón, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho bà con không chỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch mà còn góp phần nâng cao hình ảnh con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo – người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh nhân mạnh.

Lũy kế từ 01/10 đến nay, có 19.070 người Đồng Tháp từ các vùng dịch: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An v.v. trở về địa phương. Tất cả đều được sàng lọc, tầm soát và cách ly theo quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đồng chí Phan Văn Thắng thăm y, bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp và Bệnh viện Y học cổ truyền Đồng Tháp đối với công tác phòng, chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế của tỉnh thực hiện tốt sứ mệnh của người thầy thuốc trong chăm lo sức khỏe nhân dân. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Huyện Cao Lãnh thích ứng an toàn với dịch bệnh, khôi phục kinh tế

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang đề nghị huyện tiếp tục làm tốt việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19; truyền thông các chủ trương, định hướng mới của tỉnh để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; quan tâm tình hình an ninh trật tự; rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và số lượng lao động có nhu cầu tìm việc làm để có sự điều phối phù hợp v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Kiểm tra công tác xử lý ổ dịch xã An Phong, huyện Thanh Bình

Kể từ ngày phát sinh ổ dịch đến nay, địa phương đã ghi nhận 07 ca F0, 20 trường hợp F1; tiến hành phong tỏa các khu vực thuộc ấp Ba, ấp Bốn, ấp Thị (xã An Phong) và ấp Trung

(xã Tân Thạnh) với tổng cộng 108 hộ (gồm 301 nhân khẩu) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR theo định kỳ cho 100% người dân; đồng thời, thực hiện test nhanh cho người dân khu vực lân cận.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá, địa phương đã thực hiện kịp thời và đúng quy trình điều tra, truy vết khi phát hiện trường hợp F0; đồng thời, lưu ý địa phương khi tiến hành truy vết cần thực hiện tầm soát diện rộng, nhưng phải phong tỏa hẹp, có trọng điểm để dễ kiểm soát; giám sát chặt các trường hợp từ F1 chuyển lên F0; truyền thông để người dân biết, tự giác đến khai báo nếu có liên quan đến ca dương tính. Mời xem chi tiết tại đây. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Quản lý và khai báo y tế trên phần mềm VNEID

Công an tỉnh vừa có Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo việc quản lý và khai báo y tế trên phần mềm VNEID.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức triển khai cho 100% cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, người dân (có sử dụng smartphone) tải ứng dụng VNEID phiên bản mới nhất (qua CHPlay hoặc App store) để thực hiện việc khai báo y tế khi ra/vào tại các Chốt, điểm, trạm kiểm soát dịch, các cơ quan, tổ chức, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công ty, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, ngân hàng, siêu thị, cơ sở kinh doanh v.v. trên địa bàn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Các hoạt động thể dục thể thao tập trung không quá 10 người

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho phép một số hoạt động tập luyện thể dục thể thao của người dân trong tình hình mới.

Cụ thể, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hằng ngày của người dân tập trung không quá 10 người và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian được hoạt động từ ngày 01/10. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949